

'ประยุทธ์-ประวิตร'ร่วมวง

แกนนำรบ.มีตตั้ง

ปิดกมสภากลุ่ม เด็กเพื่อไทยบินดูไบ ไม่ปลื้มหญิงหน่อย

“องอาจ”เผยปชป.เรียกประชุมพรรค 3 ส.ค.นี้ ถกปมสภากลุ่ม! ขอความร่วมมือ ส.ส.ยันไม่ใช้เกมการเมือง ตอบรับ “บิกตู” นัดแกนนำพรรคร่วมรบ.มีตตั้ง ทั้ง! “60 ส.ส.” เพื่อไทยอีสานไม่ปลื้ม “สุธารัตน์” แทรกแข่งการบริหารพรรค บินดูไบขอเปลี่ยนตัว “ปช.ยุทธศาสตร์” พร้อมเฝ้า “ชัชชาติ” ประกาศลงผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ คาดได้ข้อสรุป 3 ส.ค. ส่วน “คารม” ยัน “ธนาธร” ไม่คิดปลุกม็อบลงข้างถนนซ้ำไม่ใช่เรื่องง่าย-มีบทเรียนในอดีต “นิด้าโพล” เผยคนกรุงสุดเบื่อ “กมธ.ป.ป.ช.” ทะเลาะกัน จ้างงานได้แล้ว “ซูเปอร์โพล” เผยปชช. กลับมาหนุน “รัฐบาลบิกตู” พุ่งแข่งกลุ่มต่อต้าน ขณะที่ “สวนดุสิตโพล” ชี้ดัชนีการเมืองไทย เดือน พ.ย. ทรุด จากเต็ม 10 เหลือ 3.94 คะแนน

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 62 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 ส.ค. จะมีการเรียกประชุม ส.ส. ของพรรค เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภา ที่จะดำเนินการต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เกิดกรณีองค์ประชุมสภาไม่ครบระหว่างกำลังอยู่ในญัตติเกี่ยวกับการขอให้สภาตั้งคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการใช้ประกาศคำสั่งของ คสช. และคำสั่งของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ซึ่งในที่ประชุมคงมีการขอความร่วมมือ ส.ส. ทุกคนให้เข้าร่วมประชุมสภา ให้ครบองค์

ต่อหน้า ▶

■ แกนนำ

ต่อจากหน้า 1

ประชุม เพื่อเดินทางไปในสภา ต่อไปอย่างไรก็ตาม ไม่คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเกมการเมืองใดๆ เหมือนอย่างที่มีการพยายามวิเคราะห์กัน

นายองอาจ ยังกล่าวถึงกระแสข่าวกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม อยากให้จัดงานเลี้ยงในฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในวันที่ 3 ส.ค. ว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะมีจัดตั้งในวันที่ 3 ส.ค. ตามที่มีกระแสข่าว แต่หากมีการแจ้งมาจริงถ้าใครไม่ติดภารกิจก็คงจะไปร่วมเพราะการพบปะพูดคุยกันก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหัวข้อ “ส.ว.กับการชี้ขาดทางการเมือง” ตอนหนึ่งว่าเสียงปริมน้ำได้ออกฤทธิ์ออกเดชในการประชุมสภา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงขั้นแพ้มติและสภากลุ่มถึง 2 ครั้ง ซึ่งการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ทำให้ประชาชนรู้สึกเอือมระอากับการเมืองถึงขนาดโจมตีตำหนิกันสารพัด ทั้งเชียร์และแข่งตามอารมณ์ของความชอบ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนรู้สึกหวั่นไหวว่ารัฐบาลจะไปรอดหรือไม่ ทั้งนี้ รัฐบาลจะล้มหรือดำรงอยู่ได้หรือไม่ ก็มาจากเหตุ 3 ประการคือ 1. พรรคร่วมรัฐบาลทะเลาะกัน แล้วก็แตกกัน 2. ทุจริตโกงกินคอร์รัปชัน 3. ไม่มีผลงาน คนเบื่อหมดหวังหมดศรัทธา ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะในสภาหรือนอกสภาที่คนมาเดินตามท้องถนนจะล้มหรือไม่ล้มก็มาจาก 3 ปัจจัยนี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.

พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชาชน (พปช.) กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลจะพบปะหารือกัน คำวันที่ 3 ส.ค. ว่า เบื้องต้นแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลจะมีนัดพบปะหารือกันช่วงค่ำวันที่ 3 ส.ค. ที่สโมสรราชพฤกษ์ โดยได้เรียนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชาชน รับทราบและได้ประสานแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว

เมื่อถามว่า เป็นเพราะจากปัญหาสภากลุ่ม เสียงรัฐบาลแพ้เสียงโหวตฝ่ายค้านจากการลงมติตั้ง กมธ. วิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรา 44 หรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ความจริงตั้งใจพบปะกันแบบนี้มานานแล้วแต่ช่วงนี้ผ่านมาต่างยุ่งกับการทำงาน ทำให้เพิ่งมีโอกาสแกนนำมานัดพบปะกัน ขณะที่แต่ละพรรคไม่ได้ลงลึกว่าต้องเป็นใครมาแต่ละพรรคจะพาแกนนำใครมาก็ได้และน่าจะเห็นการพูดคุยกันแบบนี้ของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่เรื่อยๆจากนี้ เมื่อถามว่า ครั้งหน้ามีโอกาสที่ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดจะมาพบปะกันด้วยหรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ถือเป็นสิ่งที่ดี ในอนาคตจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน

ขณะที่ นายประเดิมชัย บุญช่วย เหลือ ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตแคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทยประกาศลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ ว่าเรื่องนี้พรรค ต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งว่าทำที่จะเป็นอย่างไร โดยในวันที่ 3 ส.ค. จะมีการประชุม ส.ส. ภาค กทม. ก็คงต้องเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมภาคก่อนแล้วจะสรุปเรื่องส่งคณะกรรมการบริหารพรรค

ต่อไป และต้องเร่งข้อสรุปโดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีรายงานข่าวระบุว่า ได้มีส.ส.ภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยกว่า 60 คน เดินทางไปพบ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เพื่อขอพูดคุยเป็นการส่วนตัวและเป็นรายบุคคลโดยเดินทางไป ที่ดูไบ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. โดยสาเหตุเกิดจากไม่พอใจเรื่องการบริหารงานภายในพรรคเพื่อไทยของ คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์ การเลือกตั้ง และเกิดกระแสขอเปลี่ยนตัว ประธานยุทธศาสตร์เป็น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง หรือยกเลิกตำแหน่งนี้

ด้านนายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึงกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ลาออกจากกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อปลุกม็อบลงถนน ว่าการจะปลุกม็อบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเรามีบทเรียนจากในอดีตที่ผ่านมา และตนเชื่อว่านายธนาธรไม่ได้คิดที่จะปลุกม็อบ หรือต้องการให้เกิดความขัดแย้ง อีกแล้ว แต่ต้องการให้พรรคขับเคลื่อนตามกลไกสภาและมีการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

“รัฐบาลไม่ต้องไปกังวลเรื่องนายธนาธร แต่ควรจะกังวลกับการบริหารจะดีกว่าโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่ขบเขย่า รัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ ไม่เกี่ยวกับนายธนาธรจะเดินเกมนอกสภา เพราะรัฐบาลวันนี้เหมือนคนที่อยากเข้าห้องสอบไปทำข้อสอบ แต่อ่านหนังสือมาน้อย และมีความรู้ไม่เพียงพอ เมื่อเจอข้อสอบ เรื่องเศรษฐกิจ เลยไปนั่งงมงายในห้องสอบ ไม่รู้ว่าจะแก้โจทย์ข้อสอบอย่างไร ดังนั้นคิดว่า รัฐบาลควรจะไปเพิ่มความรู้ในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ รู้ให้ลึก รู้ให้จริง เพราะถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนได้ รัฐบาลก็อยู่ได้อีกนานโดยไม่ต้องไปกังวลอะไรอีก”

ส่วน นิต้า โพล จากสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปัญหาในกรรมาธิการ (กมธ.) ป.ช.สภาผู้แทนราษฎร” ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย.62 โดยถามถึงความขัดแย้งใน กมธ.ป.ช. พบว่าร้อยละ 51.71 ระบุว่า น่าเบื่อ ควรหยุดทะเลาะกัน หันมาทำงานให้ประชาชนได้แล้ว ร้อยละ 24.74 ระบุว่า พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส เป็นประธานที่แข็งแกร่ง มีจุดยืน และเมื่อถามถึงการเปลี่ยนประธานพบว่าร้อยละ 47.57 ระบุว่า ไม่ควรเปลี่ยน

ด้านซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องแนวโน้มจุดยืนการเมืองของประชาชน โดยพบว่า แนวโน้มฐานสนับสนุนของประชาชนต่อรัฐบาล เริ่มเงยหน้าสูงขึ้นหลังจากตกต่ำลงตั้งแต่ช่วงหลังเลือกตั้งเป็นต้นมาคือ ร้อยละ 23.3 ในเดือน เม.ย. ร้อยละ 10.1 ในเดือน ก.ค. ร้อยละ 17.1 ในเดือน ก.ย. ร้อยละ 14.1 ในเดือน ต.ค. และขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 25.6 ในการสำรวจล่าสุดเดือน พ.ย. โดยสาเหตุหลักมาจากมาตรการ “ชิมช้อปใช้” และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของประชาชน และที่น่าสนใจคือจำนวนของผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาล ลดลงจากร้อยละ 42.2 ในเดือน ต.ค. มาอยู่ที่ร้อยละ 25.4 อย่างไรก็ตามกลุ่มพลังเจียบยังคงเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในทุกช่วงคือร้อยละ 56.1 ในเดือน เม.ย.ร้อยละ 55.5 ในเดือนก.ค.ร้อยละ 46.0 ในเดือน ก.ย. ร้อยละ 43.7 ในเดือน ต.ค.และล่าสุดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 49.0 ในเดือน พ.ย.

ขณะที่สวนดุสิตโพลจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจดัชนีการเมืองไทย โดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทยดีขึ้น แ่ลงหรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 โดยพบว่า ภาพรวมที่มีต่อ “ดัชนีการเมืองไทย เดือน พ.ย.62” คะแนนเต็ม 10 ได้ 3.94 คะแนน